

# มฉก.รुकหนักมุ่ง“บูรณาการความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา”ตั้งเป้า“ผู้นำด้านจีนศึกษาและธุรกิจจีนในประเทศไทย”

ณ. ห้องเดอะแซฟไฟร์, โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ : รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุไรวรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี และ รักษาการคณบดีคณะศิลปศาสตร และ นายพิษณุ เจริญมหาสาร รองอธิการบดีและ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าว “18 ปี ม.หัวเฉียวฯ กับ การบูรณาการความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา ภารกิจหลัก ภายใต้อิทธิพล เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม” เน้นให้เป็นสถาบันเอกลักษณ์ด้าน “จีนศึกษา” เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต ที่เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และชำนาญในทักษะภาคปฏิบัติ

สำหรับนโยบายและแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น รศ.ดร. ประจักษ์ให้ความเห็นว่า มฉก. เป็นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่มีได้แสวงหากำไรมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นให้เป็น“แหล่งผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและชำนาญทักษะในภาคปฏิบัติ” เพื่อเตรียมพร้อมในการ “เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคม” ซึ่งเป็นปณิธานอันแรงกล้าของสถาบันพร้อมทั้ง สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ให้เป็น “สถาบันเอกลักษณ์ด้าน จีนศึกษา” ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเน้นการเรียน-

การสอนแบบ Student Center พร้อมทั้งได้วางเป้าหมายในการผลักดันมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น



“ผู้นำแหล่งศึกษาธุรกิจจีนในไทย” ภายใน 2 ปี และมีการบริหารภายใต้ แนวคิด “มหาวิทยาลัยพอเพียง” อย่างเป็นทางการ

ในช่วง 18 ปี สถาบันได้ผลิตนักศึกษาที่เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมมาเป็นจำนวนกว่า 18,000 คน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 12 คณะ รวม 37 สาขาวิชา นอกจากนี้ ยังมีระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี รวมถึงหลักสูตรนานาชาติและปริญญาโท โดยมีคณะที่โดดเด่น คือ คณะการแพทย์แผนจีน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวศึกษา ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ และกายภาพ



บำบัด สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ คณะศิลปศาสตรเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและ สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจน คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเน้นธุรกิจจีน รวมถึงคณะใหม่ในสายสังคม ศาสตร นิติศาสตร์ และ นิเทศศาสตร์ อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สถาบันได้พัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งด้านภาษาจีน จีนศึกษา ธุรกิจจีน และการแพทย์แผนจีน และจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและรายวิชาเลือกเสรีด้านศิลปวัฒนธรรมจีน เช่น วาดภาพจีน ศิลปะจีน เขียนพู่กันจีน มวยจีน หรือ ไทเก๊ก และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง สถาบันไทย-จีนศึกษา ศูนย์แต่จิ๋ววิทยา และสถาบันธุรกิจไทย-จีนวิวัฒน์ เพื่อให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวจีนและอาจารย์ชาวไทย พร้อมทั้งการทำวิจัยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน เป็นประจำทุกปี

จากแนวทาง “บูรณาการความเข้มแข็งด้านจีนศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการ ส่งผลให้เกิดผลสำเร็จอย่างสูง จากสถิติพบว่า มากกว่า 80% ของนักศึกษาในสาขาจีนศึกษาและธุรกิจจีน เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และสามารถหางานทำได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี

